



Asian Productivity Organization “The APO in the News”

Name of publication: tuoitrethudo.vn (13 May 2017, Vietnam)

Page: <http://tuoitrethudo.vn/chien-luoc-nong-lam-nghiep-tich-hop-cua-app-nhan-duoc-giay-chung-nhan-tai-epif-2017-n2026816.html>

Chiến lược Nông Lâm Nghiệp tích hợp của APP nhận được Giấy chứng nhận tại EPIF 2017

13.05.2017 | 11:45

TTTĐ.VN - Tổng cục Môi trường Việt Nam (VEA) vừa trao Giấy chứng nhận cho Tập đoàn Giấy và Bột giấy châu Á (APP) cho Chiến lược Nông Lâm Nghiệp tích hợp (IFFS) tại Hội chợ Quốc tế về Sản phẩm Sinh thái 2017 (EPIF).

Đây là lần thứ hai APP được EPIF vinh danh cho các hoạt động về môi trường, bên cạnh Chính sách Bảo tồn rừng (FCP) của APP đã được EPIF công nhận trước đó.



Andy Hermanto, đại diện Bộ phận Quản lý Phát triển bền vững và Quan hệ Chính phủ của APP nhận giấy chứng nhận

“APP rất vinh dự khi một lần nữa nhận được sự công nhận đáng khích lệ từ EPIF. Đây là sự ghi nhận nỗ lực hiện thực hóa các cam kết của chúng tôi trong việc nâng cao các thực hành môi trường” - ông Suhendra Wiradinata, Giám đốc điều hành APP cho biết. “Giải thưởng này đã thể hiện phần nào những hoạt động thuộc Tầm nhìn Phát triển Bền vững 2020 và trong tương lai sẽ còn nhiều hoạt động mà chúng tôi sẽ triển khai nhằm giảm thiểu tác hại lên môi trường”.

IFFS là được thiết kế để trao quyền cho cộng đồng ngăn chặn và giảm thiểu rủi ro cháy rừng. Chương trình đồng thời sẽ nâng cao nhận thức kết hợp với khuyến khích áp dụng các phương pháp nông lâm tích hợp hiện đại trong canh tác nhằm giúp cộng đồng địa phương cải thiện hoàn cảnh sống.

Từ việc nâng cao chất lượng sống và thúc đẩy các phương pháp canh tác thân thiện với môi trường trong cộng đồng, APP đặt mục tiêu giảm thiểu tình trạng đốt rừng lấy đất thông qua việc kêu gọi sự tham gia của các cộng đồng trong việc phòng chống và ngăn ngừa cháy rừng.

Ông Wiradinata chia sẻ: “Cho đến thời điểm này, chúng tôi đã kêu gọi thành công 76 ngôi làng cùng tham gia. Chúng tôi đặt mục tiêu đến cuối năm 2017, danh sách sẽ tăng lên 200 làng. APP sẽ hỗ trợ về mặt tài chính ban đầu cho các làng xã đồng thời thúc đẩy việc chuyển giao công nghệ và năng lực, và đóng vai trò hòa giải nếu xảy ra tranh chấp. Chiến lược IFFS sẽ được tập trung thực hiện tại các làng xã quanh khu vực đồn điền của APP với nỗ lực cải thiện việc bảo tồn môi trường xung quanh”.

Chương trình này thuộc kế hoạch phòng chống và phản ứng cháy rừng của APP mang tên Chương trình Quản lý Cháy Tích hợp (IFM). Trong chương trình có hệ thống phát hiện cháy khẩn cấp được đặt trong khu điều hành đặc biệt. Khu vực này tích hợp và truyền đạt tất cả thông tin nhận được từ các đài cứu hỏa APP, các máy quay nhiệt, và đội tuần tra mặt đất. Đội phản ứng cháy của APP được trang bị máy bơm nước, xe chứa nước và các trục thẳng tưới nước.

Sự kiện EPIF 2017 được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 11 - 13/5/2017 với chủ đề “Công nghệ và Sản phẩm Xanh – Hành động vì Tương lai”, nhằm thúc đẩy nâng cao năng suất kết hợp hài hòa phát triển kinh tế – xã hội một cách bền vững trong việc sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ thân thiện với môi trường.

Hội chợ triển lãm quốc tế về sản phẩm sinh thái (EPIF) được Tổ chức Năng suất châu Á (APO) khởi xướng từ năm 2004 và được tổ chức hàng năm tại các quốc gia thành viên APO.